

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV
V/v trao trả lại hồ sơ đi B
còn lưu tại UBND huyện Tuy Phước

Tuy Phước, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định.

UBND huyện Tuy Phước nhận được Công văn số 106/TTLT-NV ngày 13/3/2024 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định về việc phối hợp thực hiện sưu tầm, thu thập tài liệu quý, hiếm.

Đối với việc sưu tầm, thu thập tài liệu quý, hiếm, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện, phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện tiến hành khảo sát, thu thập nguồn tài liệu quý hiếm tại các cơ sở văn hóa, cơ sở thờ tự và các cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu trên địa bàn huyện còn lưu giữ lại qua các thời kỳ lịch sử.

Đối với hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B theo Công văn số 794/UBND-NC ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 08/5/2017 của UBND huyện Tuy Phước về trao trả hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B của huyện Tuy Phước. Ngày 21/7/2017 UBND huyện đã tổ chức Lễ trao trả hồ sơ, kỷ vật cho thân nhân, cán bộ đi B nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017). Tại buổi Lễ trao trả hồ sơ, kỷ vật đã trao trả được 138/632 hồ sơ, kỷ vật cho thân nhân và cán bộ đi B, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, niêm yết danh sách những hồ sơ còn lại trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đến nay, đã trao trả được 149 hồ sơ, hiện vẫn còn tồn 483 hồ sơ do chưa tìm được gia đình và thân nhân cán bộ đi B hoặc đã chuyển đi nơi khác chưa tìm được địa chỉ để liên lạc; UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện sẽ thực hiện chuyển lại những hồ sơ đi B chưa có cá nhân đến nhận để Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh bảo quản, phục vụ cho công tác nghiệp vụ Lưu trữ lịch sử của tỉnh (có danh sách kèm theo).

Kính báo cáo Sở Nội vụ tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: VT, NV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân